



ที่ สธ ๐๙๑๕.๐๓/ 2990

ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ตามที่กรมอนามัย เป็นหน่วยงานสนองงานตามพระราชดำริในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานคือ เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเด็กนักเรียนและเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเจริญเติบโตและได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม ได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการและการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมอันจะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอยู่ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารบรรลุตามเป้าหมาย ศูนย์จึงกำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศิริล้อม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ขอความร่วมมือในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และขอเชิญผู้รับผิดชอบเข้าร่วมทีมในการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และแนวทางปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และโปรดประสานแจ้งกำหนดการให้โรงเรียนทราบ ทั้งนี้ เบิกค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง จากศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี และขอความอนุเคราะห์รถ 4WD ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยเบิกค่าน้ำมันจากศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรี วารีนิล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๗๘๒๔ - ๘ ต่อ ๒๓๑๕

โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๓๑๑